

คำสั่งซื้อทั้งหมดของเราก็จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการซื้อต่อไปนี้ ซึ่งเป็นข้อบัญญัติภาคบังคับ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้าพฟลายเออร์หรือบุคคลที่สามจะไม่มีผลบังคับใช้ แม้ว่า Markem-Imaje จะไม่ได้ติดต่อเกี่ยวกับภารกิจนี้ให้ดังกล่าวโดยชัดแจ้งก็ตาม นอกจากนี้ยังอยู่ในเงื่อนไขทั่วไปในการขายหรือเเหลาหาชิ้นฯ ทั้งหมดของข้าพฟลายเออร์ โดยไม่มีการลงนลสิทธิ์

1- ข้อบัญญัติพื้นฐาน

คำสั่งซื้อนี้ถือเป็นที่ยึดถือและสัญญาจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ Markem-Imaje ได้รับหนังสือยืนยันการรับเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเอกสารแนบ (และเฉพาะเอกสารดังกล่าวเท่านั้น) ซึ่งข้าพฟลายเออร์ทิ้งการก่อให้เกิดเสร็จสมบูรณ์และส่งคืนโดยไม่มีการสงวนสิทธิ์หรือการปรับเปลี่ยน ในกรณีที่ไม่มีการส่งหนังสือยืนยันการรับนี้คืนให้ Markem-Imaje ภายในสิบวันหลังจากการจัดส่งคำสั่งซื้อ จะถือว่าข้าพฟลายเออร์รับแล้วโดยปริยายตามข้อสัญญาและเงื่อนไขซึ่งกำหนดโดย Markem-Imaje การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมใดๆ ที่รวมอยู่ในการยืนยันคำสั่งซื้อจะมีผลบังคับใช้เมื่อ Markem-Imaje ยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

Markem-Imaje มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยประกาศแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุเหตุผล

หากงานไม่สามารถใช้สินค้าที่สั่งซื้อในการดำเนินงานหรือใช้งานได้ปกติไป เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการลงนามในสัญญา ในกรณีดังกล่าว เราจะชำระเงินคืนให้ข้าพฟลายเออร์สำหรับการดำเนินการบางส่วนที่เสร็จสิ้นไปแล้ว

2- สินค้าที่ส่งมอบ

สินค้าที่ส่งมอบต้องมาพร้อมกับใบแจ้งการส่งมอบฉบับเดียวซึ่งต้องระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ

ข้าพฟลายเออร์ต้องทำการส่งมอบในช่วงเวลาเปิดทำการของแผนกต้อนรับลูกค้าเท่านั้น
ข้าพฟลายเออร์ต้องส่งมอบสินค้าไปยังสถานที่ที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อหรือคืนให้ Markem-Imaje กำหนดไว้อย่างเหมาะสมเมื่อเปลี่ยนตามปริมาณและวันที่ส่งมอบที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ มิอนุญาตให้ทำการส่งมอบก่อนกำหนด เว้นแต่จะได้รับความคิดเห็นอย่างชัดแจ้งจาก Markem-Imaje

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งอยู่ในความรับผิดชอบของข้าพฟลายเออร์หรือลูกค้าตามข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ

3- ความสอดคล้อง

สินค้าจะถือว่ามีความสอดคล้องเมื่อส่งมอบตามคำสั่งซื้ออย่างสมบูรณ์

ต้องแยกส่งทางเทคนิคทั้งหมดและเอกสารอื่นใดที่ให้อู่ในคำสั่งซื้อหรือจำเป็นต่อการใช้งานและการบำรุงรักษาสินค้าอย่างถูกต้อง (ตามข้อบังคับในปัจจุบัน) และต้องจัดทำเป็นภาษาท้องถิ่น สินค้าต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันส่งมอบ

4- การรับประกันผลิตภัณฑ์

ฝ่ายวิศวกรควบคุมทางเทคนิคของ Markem-Imaje

ต้องดำเนินการตรวจสอบความสอดคล้องของสินค้าที่ส่งมอบภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดอย่างเหมาะสมผล และอย่างช้าที่สุดภายในหกสัปดาห์นับจากวันที่ส่งมอบไปยังสถานที่ประกอบของเรา สินค้าใดๆ

ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะหรือไม่ได้มีการสั่งซื้อจะถูกปฏิเสธ

ในกรณีที่ข้าพฟลายเออร์ไม่นำสินค้าที่กล่าวถึงข้างต้นออกหรือได้คืนสินค้าที่กล่าวถึงข้างต้นออกโดยรับผิดชอบความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายเองภายในสิบวันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากโทรเลขหรือทางโทรศัพท์ว่าสินค้าบางรายการมีคำสั่งซื้อหรือคืนบ้างเกินจามาจากคำสั่งซื้อ Markem-Imaje สามารถส่งคืนสินค้าที่กล่าวถึงข้างต้นให้กับข้าพฟลายเออร์ (หรือจัดเก็บในสถานที่ของบุคคลที่สาม)

ได้โดยชอบและโดยไม่ต้องดำเนินการอย่างเป็นทางการ Markem-Imaje ไม่มีควมรับผิดชอบใดๆ ต่อการดำเนินการนี้

และข้าพฟลายเออร์ต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยง คำใช้จ่าย หรือค่าขนส่งทั้งหมด

การส่งมอบสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด:

บทลงโทษสำหรับภาระเว้นการปฏิบัติหรือความไม่สอดคล้อง

5- ข้อกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบและบทลงโทษสำหรับความล่าช้า

วันที่ส่งมอบที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อถือเป็นข้อบังคับและเป็นเงื่อนไขซึ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาของเรา ในกรณีที่มีการส่งมอบล่าช้า Markem-Imaje ของลงนลสิทธิ์โดยชอบและโดยไม่ต้องดำเนินการอย่างเป็นทางการหรือแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการในการดำเนินการต่อไปนี้:

a- ยืดสัญญา

b- เบียดจูงให้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อนหรือดำเนินการไม่ถูกต้องไปเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ตกลงกันใหม่ และ

c- เบียดจูงค่าชดเชยแทนการปฏิบัติตามสัญญา หลังจากใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมแต่ยังไม่มีการส่งมอบ ในกรณีที่การส่งมอบล่าช้า Markem-Imaje จะเทียบเท่ากับปริมาณสัญญาของข้าพฟลายเออร์เป็นจำนวน 0.5% สำหรับแต่ละสัปดาห์ที่ล่าช้าหรือส่วนหนึ่งของสัปดาห์ สูงสุดไม่เกิน 5% ของมูลค่าคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง คำปรับตามสัญญาจะรวมอยู่ในค่าชดเชยการส่งมอบล่าช้าที่ข้าพฟลายเออร์ต้องชำระ
ข้าพฟลายเออร์ไม่มีสิทธิ์ส่งมอบสินค้าเทียบบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจาก Markem-Imaje

นอกจากนี้จากบทลงโทษที่กำหนดไว้ข้างต้น ไม่ว่า Markem-Imaje จะเลือกยึดถือได้ก็ตาม ในแต่ละกรณี
ข้าพฟลายเออร์ต้องรับผิดชอบและโดยไม่ต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นทางการต่อบทลงโทษที่ Markem-Imaje อาจได้ริจากควาล่าช้าที่สุดจากขั้นพื้นฐานเนื่องมาจากความล่าช้าของข้าพฟลายเออร์ สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ในความเสียหายใดๆ Markem-Imaje ของลงนลสิทธิ์ในการเยื่อมรตราประเภทการของข้าพฟลายเออร์ได้ทงเมื่อที่ตรวจสอบยืนยันสถานะความคืบหน้าของคำสั่งซื้อ
6- บทลงโทษสำหรับการกระทำผิดหรือความไม่สอดคล้อง

ในกรณีที่ข้าพฟลายเออร์จะเว้นการปฏิบัติหรือความสอดคล้องตามระบุทุกๆใดๆ บางส่วนหรือทั้งหมด Markem-Imaje

ของลงนลสิทธิ์ในการดำเนินการต่อไปนี้โดยชอบและโดยไม่ต้องดำเนินการอย่างเป็นทางการหรือแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ

โดยไม่จำกัดหรือกระทบต่อสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นๆ ที่มีไว้ รวมถึงทั้งโดยชัดแจ้งตามกฎหมายยกทั่วไปและกฎหมายสาขา:

a- ยกเลิกสัญญา ตามข้อยกเว้นเฉพาะเจาะจง กายยกเลิกดังกล่าวไม่มีผลกับทรัพย์สินทั้งหมดที่ Markem-Imaje ถือครองภายใต้สัญญาฉบับนี้ ณ เวลาที่สัญญา
ซึ่งเป็นการยกทุกทั่วไปให้ข้าพฟลายเออร์ถือคือคืนสินค้า Markem-Imaje
จึงมีมติเรียกหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวในสภาพที่จัดหาให้ทันที
ข้าพฟลายเออร์มีความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ ซึ่งเกิดขึ้นโดยบุคคลที่สามที่ได้รับมอบหมายจาก Markem-Imaje เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

Markem-Imaje

อาจเลือกที่จะมอบหมายคำสั่งซื้อดังกล่าวให้กับบริการของแผนกช่างข้อกำหนดเฉพาะที่ระบุไว้โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากข้าพฟลายเออร์แ่คิดตามมอือันที่ใช้ในกรณีที่มีการส่งต่อคำสั่งซื้อ โดยคิดค่าบริการเพียง 10% ต่อบริการลูกที่สามตามดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้

b- เบียดจูงให้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อนหรือดำเนินการไม่ถูกต้องไปเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ตกลงกันใหม่

c- ในกรณีที่ Markem-Imaje จัดหาวัสดุแบบหรือสินค้าใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
ข้าพฟลายเออร์จะมีความรับผิดชอบ Markem-Imaje ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
เมื่อมีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายของวัตถุประสงค์หรือสินค้าดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเท่ากับราคาวัตถุดิบดังกล่าวของข้าพฟลายเออร์ในขณะนั้นในวันที่กำหนดส่งมอบ คำใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าดังกล่าวจาก Markem-Imaje ไปยังสถานที่ประกอบการของข้าพฟลายเออร์จะถูกเพิ่มลงในออควรรณ์

7- การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์

7-1. อุปกรณ์ใดๆ ที่จัดหาให้ข้าพฟลายเออร์เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อใดๆ ในทุกสถานการณ์ยังคงเป็นทรัพย์สินของ Markem-Imaje ด้วยเหตุนี้
ข้าพฟลายเออร์ต้องดำเนินการในทุกกรณีเพื่อปกป้องทรัพย์สินของ Markem-Imaje ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ดังกล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องแจ้งให้

Markem-Imaje ทราบโดยทันทีเมื่อมีการยืม ซ่อมรับ หรือการรับทรัพย์สินคืนเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามจากสินค้าดังกล่าว และต้องดำเนินการตามหน้าที่ที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อแจ้งสิทธิ์ในทรัพย์สินของ Markem-Imaje
ข้าพฟลายเออร์มีความรับผิดชอบต่ออุปกรณ์ที่ฝากไว้ดังกล่าวที่ผิดแต่ที่รับมอบในสถานที่
การรับมอบดังกล่าวต้องมีกรรับรองด้วยใบรับซึ่งระบุมูลค่าของอุปกรณ์
ข้าพฟลายเออร์ยังมีความรับผิดชอบสินค้ากว่าสินค้าคงถูกส่งคืนมาอยู่ในความครอบครองของ Markem-Imaje
โดยที่ข้าพฟลายเออร์ต้องรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายเอง

ข้าพฟลายเออร์ยืนยันที่จะทำประกันวัสดุสำหรับความรับผิดชอบแห่งกับบริษัทประกันภัยที่ได้รับทราบของบริษัท
เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ โดยต้องรวมถึงกรณีเพลิงไหม้ ภาวะโจรสวม ความเสียหายจากน้ำ ฯลฯ ในกรณีใดๆ ทุกกรณี
เว้นแต่ข้าพฟลายเออร์จะส่งมอบอุปกรณ์ตามคำขอของ Markem-Imaje
ข้าพฟลายเออร์ยังคงมีความรับผิดชอบ Markem-Imaje
โดยชอบและโดยไม่ต้องดำเนินการอย่างเป็นทางการสำหรับมูลค่าของอุปกรณ์ตามที่ระบุบนใบรับ
ตามคำขอชดเชยมูลค่าดังกล่าวครั้งแรกของ Markem-Imaje

7-2. ใ้เงินการจัดเก็บและการใช้งาน (การถ่ายโอนความเสี่ยง การถูกเพิกต่างับประกันภัย ฯลฯ)

ที่กล่าวไว้ข้างต้นจะเสมือนกับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ Markem-Imaje ส่งมอบให้ข้าพฟลายเออร์เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

ข้าพฟลายเออร์มีความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเองและที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ระบุไว้ในใบรับ
ความาได้ที่วัสดุยังไม่ได้ถูกสวมเข้ากับสินค้าที่ส่งมอบและ Markem-Imaje ได้รับสินค้าดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายของวัสดุต้องมีการชำระตามคำขอครั้งแรกของ Markem-Imaje
โดยชอบและโดยไม่ต้องดำเนินการอย่างเป็นทางการ
ทันทีที่ได้รับสินค้าที่ส่งมู่ดังกล่าวรวมอยู่ด้วย

10- ในแต่ละครั้งที่ Markem-Imaje ถูกบังคับให้ซื้ออุปกรณ์นี้จำเป็นตามคำขอของข้าพฟลายเออร์สำหรับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

ข้าพฟลายเออร์ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบและโดยไม่ต้องดำเนินการอย่างเป็นทางการต่อราคาซื้อของ Markem-Imaje สำหรับสินค้าดังกล่าว และจะเป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าวเมื่อมีการชำระเงินค่าสินค้าแล้ว
ในกรณีที่คำสั่งซื้อซึ่งเป็นเหตุผลในการซื้ออุปกรณ์นี้จะไม่สามารถดำเนินการได้ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ
7-4. อุปกรณ์ที่ Markem-Imaje ส่งมอบจะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของ Markem-Imaje เท่านั้น
ในกรณีใดๆ ที่ตามข้าพฟลายเออร์ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ Markem-Imaje ส่งมอบให้ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางกายภาพหรือทรัพย์สินทางปัญญา
8- การรับประกัน
การปรับเปลี่ยนทางเทคนิคหรือเชิงพาณิชย์ใดๆ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Markem-Imaje

9- การรับประกัน
ข้าพฟลายเออร์ต้องรับประกันว่าสินค้าที่ขายให้กับ Markem-Imaje เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะและข้อบังคับทั้งหมดอย่างสมบูรณ์
และปราศจากข้อบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบที่แฝงอยู่
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพียงใดก็ตาม
ข้าพฟลายเออร์ต้องพิสูจน์ให้ Markem-Imaje เห็นว่าตนมีความรับผิดชอบในเรื่องนี้ทุกครั้งที่มีการส่งซื้อสินค้า
ข้าพฟลายเออร์ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ชำรุดหรือเสียหายโดยค่าใช้จ่ายของข้าพฟลายเออร์ทันทีที่ได้รับแจ้งกรณีดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการของการทำงานของชิ้นใดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ข้าพฟลายเออร์มีความรับผิดชอบต่อผลตามมาทั้งหมดที่ทางตรงและทางอ้อม
ซึ่งเกิดจากสินค้าที่มีข้อบกพร่อง
ข้าพฟลายเออร์ต้องรับรองว่าทราบถึงการใช้งานสินค้าที่ Markem-Imaje กำหนดให้
หากพบข้อบกพร่องในข้อ 24 เดือนหลังจากวันส่งมอบ
ข้าพฟลายเออร์จะต้องดำเนินการทั้งหมดที่จำเป็นโดยที่พนักงานได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก M.I
เพื่อให้เป็นไปตามการรับประกันที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง

10- ราคา

ราคาที่ Markem-Imaje ส่งคำสั่งซื้อไปเป็นราคาล่าสุดและไม่สามารถประเมินราคาใหม่ได้
ในกรณีที่ Markem-Imaje ยอมรับกรณีที่เราคาดเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายในเวลาที่เราคาดตั้งดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้และกระบวนการกำกับดูแลตามกฎหมายที่ควบคุมสัญญาของ Markem-Imaje ซึ่งทำให้เกิดการสร้างคำสั่งนี้
โดยไม่คำนึงถึงข้อสัญญาใดๆ ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อดังกล่าว
ราคาจะรวมค่าบริการขึ้นที่ การขนส่ง และการส่งมอบไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในสัญญา
เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
การส่งมอบตามคำสั่งซื้อคืออยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศแบบ DAP

11- ใบแจ้งหนี้

คำสั่งซื้อใบแจ้งหนี้ไปยังที่อยู่ที่ระบุในใบสั่งซื้อโดยเร็วที่สุดในวันวันที่ส่งมอบสินค้า
ใบแจ้งหนี้ต้องระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ และหมายเลขและวันที่ของใบส่งของที่อ้างอิงถึง
ใบแจ้งหนี้ใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้จะถูกส่งคืนไปยังข้าพฟลายเออร์ทันที

12- การชำระเงิน

ใบแจ้งหนี้ต้องมีการชำระเงินหลังจากได้รับสินค้าตามที่กำหนดไว้ข้างต้นและคำสั่งซื้อที่ ต้องชำระเงินตามมูลค่าสินค้าที่ Markem-Imaje ยอมรับ
การชำระเงินจะดำเนินการโดยการโอนผ่านธนาคารตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ
เว้นแต่ลูกค้าที่ข้าพฟลายเออร์จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
ระยะเวลาการชำระเงินมาตรฐานจะถูกกำหนดคือ 120 วันสุทธิจากใบแจ้งหนี้
โดยอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมาย

13- การถ่ายโอนความเสี่ยงและความเป็นเจ้าของ

การถ่ายโอนความเสี่ยงส่งต่อไปยังลูกค้าตามที่กำหนดในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศดังที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ
หรือหากไม่ได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ
จะเป็นไปตามข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ DAP ในสถานที่ส่งมอบ
การถ่ายโอนความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องส่งไปยังลูกค้าดังกล่าวดังการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้เต็มจำนวนแล้ว

14- ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้าพฟลายเออร์รับประกันว่าสินค้าไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ โดยเฉพาะสิทธิบัตร สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และชิ้นๆ
ของบุคคลที่สามในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือประเทศอื่นๆ
ที่ทำการวิจัยหรือทำสัญญาให้ผลิตสินค้า
ข้าพฟลายเออร์จะรับผิดชอบ Markem-Imaje สำหรับกรณีวิจัยของบุคคลที่สามเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้านวรรณกรรม ศิลปะ คุดูแลงการม
หรืออื่นๆ
ของสินค้าที่ส่งมอบให้กับ Markem-Imaje และต้องดำเนินการบน Markem-Imaje โดยทันที
ในกรณีที่มีการดำเนินการทางกฎหมายและการชดเชยต้นทุน
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ
ที่อาจเกิดขึ้นให้แก่ Markem-Imaje
ข้าพฟลายเออร์ต้องดำเนินการส่งคืนเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อให้กับ Markem-Imaje โดยเฉพาะข้อกำหนดเฉพาะ
สูตร พิมพ์เขียว หรือรายละเอียดการผลิตทันทีที่สัญญาณนี้สิ้นสุดด้วยเหตุผลใดก็ตาม
และไม่ว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างรายการดังกล่าวข้างต้น
Markem-Imaje
จะต้องไม่รับผิดชอบเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 15 ในกรณีที่ Markem-Imaje ประสงค์มีการเกี่ยวกับการครอบครองสินค้าที่ส่งมอบ
ข้าพฟลายเออร์ต้องดำเนินการที่ขัเป็ปัญหาดังกล่าวโดยทันที

หลังจากส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการที่กำหนดระยะเวลาสูงสุดนับเดือนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
Markem-Imaje
ของลงนลสิทธิ์ในการจะบริการชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับคำสั่งซื้อปัจจุบันใดๆ
จนกว่าข้อพิพาทจะได้รับการแก้ไขหรือมีการมอบหลักทรัพย์ที่แน่นอนให้กับ Markem-Imaje

15- การรักษาความลับ

ข้าพฟลายเออร์มีภาระผูกพันโดยสมบูรณ์ในการไม่เปิดเผยความลับทางวิชาชีพและข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้าพฟลายเออร์ต้องดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อไม่ให้ไม่ว่าข้อกำหนดเฉพาะ ซอฟต์แวร์ สูตร พิมพ์เขียว หรือรายละเอียดการผลิตที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของ Markem-Imaje
จะไม่ถูกเปิดเผยในลักษณะใดๆ
ต่อบุคคลที่สามใดๆ
ทั้งโดยข้าพฟลายเออร์ซึ่งโดยพนักงานของข้าพฟลายเออร์ หรือโดยผู้รับจ้างของข้าพฟลายเออร์ที่ถือว่าพฟลายเออร์ที่มีความรับผิดชอบ
ในกรณีใดๆ
ก็ตาม
ข้าพฟลายเออร์ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกจากจากการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของ Markem-Imaje

ภาระผูกพันในการไม่เปิดเผยข้อมูลและการแข่งขันของผู้ผลิตกับ Markem-Imaje
จะแตกต่างจากระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
ข้าพฟลายเออร์ต้องดำเนินการอย่างเป็นทางการเพื่อคงเว้นการเปิดเผยชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก Markem-Imaje
เมื่อมีการร้องจาก Markem-Imaje
ข้าพฟลายเออร์ต้องส่งคืนหรือทำลายเอกสารและเนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมดที่ได้รับการ Markem-Imaje
ทันทีที่ Markem-Imaje
มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาหรือคุ้มครองเมื่อมีการละเมิดสมนี้

16- การวิจัยและพัฒนาและซอฟต์แวร์

หากคำสั่งซื้อมีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาหรือการผลิตซอฟต์แวร์ใดๆ
ทั้งหมดหรือบางส่วน
ซอฟต์แวร์หรือการศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้นจะถือเป็นทรัพย์สินของ Markem-Imaje
ตามอนุญาตเฉพาะ
ซึ่งมีลิขสิทธิ์ใช้งานโดยอิสระแต่เพียงผู้เดียว
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา
ในกรณีที่การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของ Markem-Imaje
กำหนดให้ข้าพฟลายเออร์ต้องใช้บริการตามที่จัดสิทธิบัตรหรือซอฟต์แวร์ที่มีอยู่
ข้าพฟลายเออร์ต้องมอบหมายสิทธิ์การใช้งานหรือสิทธิ์ใช้งานย่อยให้กับ Markem-Imaje
โดยไม่เปิดเผยรายละเอียดและระยะเวลาไม่จำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
(และถูกภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย)

17- ความรับผิดชอบผลิตภัณฑ์

ข้าพฟลายเออร์ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องทั้งหมดจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ที่มอบพร้อมที่ข้าพฟลายเออร์จัดหาไว้
และต้องระงับค่าใช้จ่ายแทน Markem-Imaje
จากควมรับผิดชอบใดๆ
ที่อาจเกิดขึ้น
หาก Markem-Imaje
จำเป็นต้องดำเนินการเรียกคืนสินค้าเนื่องจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ข้าพฟลายเออร์จัดหาให้
ข้าพฟลายเออร์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการเรียกคืนสินค้านั้น
ข้าพฟลายเออร์ต้องแจ้งให้ Markem-Imaje
ทราบทันทีเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นหรือคุณสมบัติไม่ชัดเจนที่พบในสินค้าที่จัดหาให้
ข้าพฟลายเออร์ต้องทำประกันความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และความรับผิดชอบทางวิชาชีพโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง
ซึ่งมอบความคุ้มครองที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงที่เกิดจากความรับผิดชอบและจากการขอใช้คำเสียหายให้ Markem-Imaje

ประกันภัยดังกล่าวต้องมีผลบังคับใช้ทั่วโลก
และไม่มีความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและนำออก
ข้าพฟลายเออร์ต้องส่งสำเนากรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบให้ Markem-Imaje
ทุกครั้งที่มีการร้องขอ

18- การขอใช้คำเสียหาย

ข้าพฟลายเออร์ยินยอมที่จะขอใช้คำเสียหายและคุ้มครอง Markem-Imaje
และตัวแทน ลูกค้า
และบุคคลอื่นของ Markem-Imaje
ซึ่ง Markem-Imaje
ดำเนินการขึ้นด้วยโดยไม่ต้องรับผิดชอบจากแต่ต่อความรับผิด การสูญเสีย ความเสียหาย การขาดเงิน ค่าปรับ บทลงโทษ การเรียกร้อง การดำเนินการทางด้านนิติ
คำพิพากษา ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งหมด
รวมถึงค่าความพินาศที่สมเหตุสมผล
ซึ่งเกิดจากการเกี่ยวของในทางตรงทางหนึ่งกับสินค้าที่จัดหาให้หรือบริการโดยข้าพฟลายเออร์ตามสัญญาฉบับนี้หรือในสั่งซื้อใดๆ
หรือเมื่อข้าพฟลายเออร์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น
เงื่อนไข พ้นสัญญา

และการรับประกันที่มีอยู่ใบหรือเกิดขึ้นภายใต้สัญญาฉบับหนึ่งหรือใบสั่งซื้อใด ๆ นอกจากนี้

ซัพพลายเออร์ยังคงที่จะป้องกันหรือให้ความช่วยเหลือในการบังคับการเรียกร้อง การดำเนินการ หรือการดำเนินคดีอื่นๆ ดังกล่าวเมื่อ Markem-Imaje ร้องขอ และซัพพลายเออร์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว

ความรับผิดชอบซัพพลายเออร์ในการดําใช้คำเสียหายนั้นถูกจำกัดตามสัดส่วนระดับความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของซัพพลายเออร์ในแต่ละกรณี ซึ่งกำหนดโดยศาลในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจ

19- เหตุสุดวิสัย

Markem-Imaje ต้องได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามสัญญาในทันที โดยไม่เรียกเว้นการชำระเงินค่าสินค้าที่จัดหาให้แก่และยอมรับ

หากการเว้นการปฏิบัติตามดังกล่าวเป็นผลโดยทางอ้อมหรือทางตรงมาจาก มีสาเหตุมาจาก เกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับ หรือเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัยหรือการทั่วโลก ต่อไปนี้: เหตุสุดวิสัย ใดจะขาดในวงกว้าง กระบะขาดของโรคทั่วโลก สงคราม การก่อการร้าย หรือการสู้รบ ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม ผลจากเหตุสุดวิสัยหรือความไม่สงบขึ้นากการกระทำหรือการละเว้นของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกบฏ การกบฏ หรือการก่อกวนซึ่งจำกัดขึ้นๆ ทุกระยะ โศก ความเจ็บป่วย การระบาด หรือโรคระบาดรุนแรง ไม่ว่าจะส่งผลต่อพืช สัตว์ หรือมนุษย์ และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โรคปากและเท้า การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์เป็นผลจากสาเหตุใดๆ ทั้งที่คาดการณ์ได้หรือคาดการณ์ไม่ได้

หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมเหตุสมผลของ **Markem-Imaje** ไม่ว่าจะ เป็นประเภทที่ระบุไว้หรือไม่ได้ตาม (ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเรียกว่า “เหตุสุดวิสัย”)

20- การยุติ

20.1 **Markem-Imaje** มีสิทธิ์ที่จะยุติสัญญาดังต่อไปนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาใดๆ ที่มีไว้ **Markem-Imaje**:

20.1.1 สัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ผลทันทีและไม่มีการใช้จ่ายต่อ **Markem-Imaje**

และยุติเมื่อส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ให้ซัพพลายเออร์:

i) หากซัพพลายเออร์กระทำการละเมิดสาระสำคัญของสัญญา ซึ่งการละเมิดนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ หรือหากการละเมิดดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ แต่ซัพพลายเออร์ไม่สามารถแก้ไขการละเมิดดังกล่าวภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ให้ดำเนินการดังกล่าว
ii) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมของซัพพลายเออร์ ซึ่ง **Markem-Imaje** มีความเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ทางกฎหมายทางการเงิน และหรือทางธุรกิจของ **Markem-Imaje** และ

20.1.2 ตามความตกลง การจัดส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ซัพพลายเออร์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบ (90) วัน

20.2 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยุติสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันทีเมื่อส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาใดๆ ที่มีฝ่ายนั้น หากอีกฝ่ายหนึ่ง:

i) ดำเนินขั้นตอนหรือการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การชำระบัญชี หรือการประณอมหนี้หรือการจัดชำระหนี้ใดๆ กับเจ้าหนี้ (นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างโดยยังมีสภาพคล่อง) การให้บริการต่อเนื่องชั่วคราวนี้ การเลิกกิจการ

(ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือโดยคำสั่งศาล เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างโดยยังมีสภาพคล่อง)

การแต่งตั้งผู้รับหรือผู้ตรวจสอบทรัพย์สินหรือธุรกิจใดๆ หรือการยุบตัวในธุรกิจ

หรือหากยื่นถอนหรือการดำเนินการดังกล่าวเกี่ยวกับขั้นตอนที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลอื่น

ii) อีกฝ่ายหนึ่งระงับ หรือขู่ว่าจะระงับ หรือหยุด หรือขู่ว่าจะหยุดดำเนินธุรกิจทั้งหมดหรือในบางส่วนสำคัญ

20.3 การยุติสัญญาจะไม่ส่งผลต่อสิทธิและการเยียวยาของทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อยุติสัญญา

รวมทั้งสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสัญญาที่มีอยู่ในหรือก่อนวันที่ยุติสัญญา

21- การเปลี่ยนแปลงในกรณีทางกฎหมายของซัพพลายเออร์

ซัพพลายเออร์ต้องแจ้งไว้ **Markem-Imaje** ทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของซัพพลายเออร์ อันได้แก่

การเปลี่ยนแปลงหรือจะประกอบ เช่น การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นส่วนใหญ่ การควบรวมกิจการ การซื้อเชิงกิจการ และคำตัดสินคดีใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อซัพพลายเออร์ เช่น การชำระบัญชีหรือการควบคุมทรัพย์สินชั่วคราว

22- โฆษณา

ซัพพลายเออร์ต้องไม่ใช้คำส้ลซื้อนี้เพื่อเผยแพร่โฆษณาใดๆ โดยเด็ดขาดทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมและในรูปแบบใดๆ

โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก **Markem-Imaje**

23- การมอบหมาย

ซัพพลายเออร์ต้องไม่มอบหมายการดำเนินการตามคำสั่งซื้อนี้หรือรับจ้างช่วงกลุ่มหรือบริษัทใดๆ

ไว้ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก **Markem-Imaje** โดยเด็ดขาด ในกรณีที่มีการอนุญาตดังกล่าว ซัพพลายเออร์ยังคงต้องมีความรับผิดชอบบรรณคือ **Markem-Imaje** ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน

24- ความปลอดภัย

ในกรณีที่การจัดหาต้องมีการให้บริการ

ซัพพลายเออร์และผู้รับจ้างช่วงที่อาจเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยทั้งหมดในปัจจุบัน

ทั้งที่เป็นกฎหมายและบังคับใช้ภายในสถานประกอบการ ผลิตใดๆ

อาจต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเห็นว่าจำเป็น

25- การแข่งขันราคา

ซัพพลายเออร์ต้องรับประกันว่าราคาที่เรียกเก็บใบแจ้งหนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทของเราอย่างน้อยในระดับที่เทียบเท่ากับผู้ซื้อรายอื่นๆ ที่มีปริมาณคำสั่งซื้อที่เทียบกันไม่ได้หรือน้อยกว่าที่บริษัทของเราตั้งชื่อ

26– การกำกับดูแลทั่วไปและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การปฏิบัติตามข้อกำหนดการนำเข้าและการส่งออก

26.1. ซัพพลายเออร์ได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ของ **Dover** ซึ่งสามารถดูเอกสารได้ที่ www.dovercorporation.com

26.2.

ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดของเขตอำนาจศาลที่ซัพพลายเออร์จัดตั้งขึ้นหรือมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการสัพพัญญา ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรกเกี่ยวกับทางธุรกิจ การตัดสินใจ การฟ้องเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน ผลประโยชน์กับซ้อน หรือแนวปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นรวมอื่นๆ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการกระทำอันเป็นการทุจริตข้ามชาติของสหรัฐอเมริกา ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายว่าด้วยสินบนปี 2010 ของสหราชอาณาจักร ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก

26.3. ซัพพลายเออร์รับรองในทันทีว่าซัพพลายเออร์และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือที่ปรึกษา:

- i. มีความคุ้นเคยและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวทุกประการ
- ii. ไม่ได้และจะไม่อนุญาตหรือดำเนินการจ่ายเงินหรือมอบของกำนัลหรือข้อเสนอหรือสัญญาว่าจะจ่ายเงินหรือมอบของกำนัลทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาให้แก่ “เจ้าหน้าที่ในต่างประเทศ” รวมถึง (i) เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือพนักงานรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ (ii) พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของพรรคการเมือง หรือ (iii) ผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการหรือผู้สมัครรับตำแหน่งทางการเมือง และ
- iii. ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานรัฐ เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับตำแหน่งทางการเมือง หรือกรรมการเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานของรัฐ

26.4. ซัพพลายเออร์รับรอง รับประกัน

และตกลงว่าซัพพลายเออร์และผู้รับจ้างช่วงของซัพพลายเออร์และซัพพลายเออร์ทางตรงและทางอ้อมจะไม่ให้เงินงานเด็ก แรงงานบังคับ

แรงงานทาสสัญญา แรงงานขัดหนี้ หรือแรงงานที่ไม่ปลอดภัย

และยึดถือแนวปฏิบัติในการว่าจ้างที่สอดคล้องกับสัญญาขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ซัพพลายเออร์ยังได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายแรงงานและสิทธิมนุษยชนของ **Markem-Imaje** ซึ่งสามารถดูเอกสารได้ที่ www.markem-imeje.com/about-us/sustainability/values

26.5. ซัพพลายเออร์ยืนยันว่าจะเสนอค่าจ้าง เวลาทำงาน และเงื่อนไขที่เป็นธรรมให้แก่พนักงาน

รวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยทั่วโลกของ **Markem Imaje** ที่ซัพพลายเออร์ได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมที่จะปฏิบัติตาม โดยสามารถดูเอกสารได้ที่ www.markem-imeje.com/about-us/sustainability/health-and-safety

26.6. ซัพพลายเออร์ต้องไม่จงใจจัดหาแพนทาลัม ดีบุก ทั้งสด หรือทองคำ หรือโลหะหรือแร่ที่ไดจากแหล่งนั้น (“แร่”) ที่อยู่ใต้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก แองโกลา สาธารณรัฐคองโก ยูกันดา รวันดา บุรุนดี แทนซาเนีย แซมเบีย ซูดานใต้ และสาธารณรัฐเอธิโอเปียกลาง

ซึ่งแรดังกล่าวถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินหรือให้ประโยชน์แก่กลุ่มผู้ก่ออาชญากรรมภายใต้โดยทางตรงหรือทางอ้อม เมื่อมีการร้องขอ

ซัพพลายเออร์ต้องจัดเตรียมหลักฐานการสอบทานธุรกิจของซัพพลายเออร์ให้แก่ผู้ซื้อ

ซึ่งเป็นการค้าเป็นการค้าซื้อบัญชีดินเหนือนโยบายเกี่ยวกับแร่ที่มีข้อขัดแย้งของ **Dover Corporation** ที่ซัพพลายเออร์ได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมที่จะปฏิบัติตาม โดยสามารถดูเอกสารได้ที่ www.dovercorporation.com/about-us/our-governance/conflict-minerals

26.7.

ซัพพลายเออร์ยืนยันว่าตนมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามนโยบาย

ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยทั่วโลกของ **Markem Imaje** ที่ซัพพลายเออร์ได้อ่าน ทำความเข้าใจ

และยินยอมที่จะปฏิบัติตาม โดยสามารถดูเอกสารได้ที่ www.markem-imeje.com/about-us/sustainability/environment

26.8. ซัพพลายเออร์ต้องรักษากระบวนการภายใน เครื่องมือ ตัวบ่งชี้

หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ของ **Dover** นโยบายแรงงานและสิทธิมนุษยชนของ **Markem-Imaje** และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยทั่วโลกของ **Markem Imaje**

26.9. ซัพพลายเออร์ยินยอมที่จะรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวและให้ข้อมูลทั้งหมดตามที่ร้องขออย่างสมเหตุสมผล การตรวจสอบของบุคคลที่สาม เช่น หน่วยงานประเมินที่ได้รับการยอมรับอย่าง ECOVADIS, SEDEX หรือเทียบเท่า อาจถือได้ว่าเทียบเท่ากัน ในกรณีนี้ ซัพพลายเออร์ต้องแจ้งหมายเลขที่จะระบุถึงองค์กรเหล่านี้ให้ผู้ซื้อทราบ รวมถึงคะแนนที่ได้รับจากการประเมินผลการดำเนินงานโดยทั่วไปแล้ว ซัพพลายเออร์ต้องจัดทำข้อมูล CSR หรือข้อมูลผู้ซื้อหรือข้อไขแก่ผู้ซื้อ

26.10. **Markem-Imaje** สามารถร้องขอการประเมินผลการดำเนินงานด้าน CSR ในการทำสัญญาได้ หากผู้ซื้อเห็นว่าคะแนนไม่เป็นที่น่าพอใจ (เช่น ค่ากว่า 45 ใน ECOVADIS) ซัพพลายเออร์จะต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานแก้ไข โดยทั้งสองฝ่ายต้องหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดและกำหนดการ

26.11. ซัพพลายเออร์ยินยอมที่จะตอบแบบสำรวจและข้อสอบถามที่จำเป็นเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของผลการดำเนินงานแก้ไข กำจัดข้อไขหรือประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับใหม่

หากซัพพลายเออร์ไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานแก้ไขได้ ทั้งสองฝ่ายจะประชุมกันเพื่อกำหนดผลที่จะเกิดขึ้นต่อสัญญา ซึ่งอาจถึงขั้นการยุติสัญญาโดยผู้ซื้อ

26.12. ซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าและการส่งออกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัด

เกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์และการบริการไปยังจุดส่งมอบตามที่ระบุในคำสั่งซื้อ

และการส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการจากจุดถิ่นกำเนิดของผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว

และการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ของซัพพลายเออร์ถือเป็นกรับรองว่าซัพพลายเออร์ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าการส่งออกดังกล่าว ซัพพลายเออร์ต้องยืนยันว่าจะไม่ส่งออก ขาย เปลี่ยนเส้นทาง ถ่ายโอน หรือกำจัดผลิตภัณฑ์และบริการในลักษณะที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการนำเข้า/การส่งออก

26.13. ซัพพลายเออร์ตกลงที่จะระงับใบอนุญาตและการอนุมัติใดๆ

ทั้งหมดที่อาจจำเป็นในการนำเข้าผลิตภัณฑ์และบริการไปยังจุดส่งมอบที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ

และการส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการจากจุดถิ่นกำเนิดของผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าและการส่งออก โดยซัพพลายเออร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ซัพพลายเออร์ต้องจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวให้แก่ซัพพลายเออร์ตามที่ซัพพลายเออร์อาจร้องขอเพื่อยืนยันว่าซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าและการส่งออกและส่วนนี้

26.14. ซัพพลายเออร์จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับการควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงรับทราบและยอมรับว่า **Markem-Imaje** จะไม่ยอมรับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่โดยทางตรงและทางอ้อมจากรือดำเนินธุรกิจกับประเทศใดๆ

ที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรที่ริเริ่มโดยสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ หรือมาตรการคว่ำบาตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ **Markem-Imaje** อาจตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะไม่ยอมรับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่โดยทางตรงและทางอ้อมจากนิติบุคคลที่อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ห้ามดำเนินธุรกิจ ซัพพลายเออร์จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อ **Markem-Imaje** ในกรณีที่ **Markem-Imaje** ปฏิเสธการรับผลิตภัณฑ์หรือบริการจากประเทศภูมิภาครวมถึงภาคที่อยู่ที่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรหรือจากบุคคลที่ห้ามดำเนินธุรกิจ

26.15. ซัพพลายเออร์ยืนยันว่าได้รับทราบถึงข้อบังคับของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปในเดือนกุมภาพันธ์ 2023

ที่ห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าและเหล็กที่มีแหล่งผลิตในรัสเซีย

รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือที่สำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของเหล็กกล้าและเหล็กที่มีถิ่นกำเนิดในรัสเซีย

ซัพพลายเออร์ยืนยันว่าได้ดำเนินการเพื่อทราความเข้าใจถึงกำเนิดของเหล็กกล้าและเหล็กที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน และได้รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากซัพพลายเออร์ทางตรงและทางอ้อมของตนเพื่อยืนยันว่าไม่มีเหล็กและเหล็กกล้าที่มีถิ่นกำเนิดในรัสเซีย

ในกรณีที่ซัพพลายเออร์ได้รับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือที่สำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของเหล็กกล้าและเหล็ก

ซัพพลายเออร์ได้รับคำรับรองว่าไม่และจะไม่รวมเหล็กกล้าหรือเหล็กที่มีแหล่งผลิตในรัสเซียในผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้กับ **Markem-Imaje**

26.16. ซัพพลายเออร์ต้องดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อยืนยันว่าบุคคลที่สามในห่วงโซ่อุปทานใดๆ ไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของส่วนที่ 26 รวมถึงตัวแทนจำหน่ายที่อาจมี

ซัพพลายเออร์มีหน้าที่และวิฆาณการตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบการกระทำของบุคคลที่สามในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงซัพพลายเออร์ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะขัดต่อวัตถุประสงค์ของส่วนที่ 26

ซัพพลายเออร์ต้องแจ้งไว้ **Markem-Imaje** ทราบโดยทันทีเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ในการบังคับใช้ส่วนที่ 26

รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่สามที่อาจขัดต่อวัตถุประสงค์ของส่วนที่ 26

ซัพพลายเออร์ต้องจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามภาวะผูกพันภายใต้ส่วนที่ 26 ให้แก่ **Markem-Imaje** ภายในสองสัปดาห์นับจากวันที่มีการร้องขอข้อมูลดังกล่าว

26.17. การละเมิดส่วนที่ 26 ถือเป็นกรละเมิดองค์ประกอบสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ และ **Markem-Imaje**

มีสิทธิ์ที่จะแสวงหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

(i) การยุติข้อตกลงที่มีผลทันที โดยทาง **Markem-Imaje** ไม่มีการผูกพันใดๆ เพิ่มเติม และ

(ii) บทลงโทษที่เทียบเท่ากับมูลค่าความเสียหายของข้อตกลงนี้และราคาของผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาให้

27- การคุ้มครองข้อมูล

ในช่วงที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งสองฝ่ายจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)

และยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลของตนตามคำจำกัดความของข้อบังคับ (EU) 2016/679 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหพันธรัฐ (DSG) ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการตามมาตรา 5 (GDPR) และต่อเนื่องกันในเงื่อนไข ในกรณีนี้ ฝ่ายเริ่มต้นต้องดำเนินการตามหลักการประมวลผลข้อมูลเท่าที่จำเป็นและการจำกัดวัตถุประสงค์เสมอ กล่าวคือ ฝ่ายเริ่มต้นต้องจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเมื่อมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับมาตรา 6 (GDPR) เท่านั้น

นอกจากนี้ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อบัญญัติทางกฎหมายและสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ซึ่งรวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางเทคนิคที่ทันสมัยและเหมาะสมที่สุด (มาตรา 32 ของ GDPR) และภาวะผูกพันของพนักงานที่จะต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องประมวลผลมีมากกว่าข้อมูลระบุตัวแล้วสำหรับการลงนามในข้อตกลงนี้

ทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องลงนามในภาคผนวกว่าด้วยความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรา 28 และต่อเนื่องกัน (GDPR)

หากในประเทศต้นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตั้งนานในข้อตกลงนี้ไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล และหรือมีระดับความปลอดภัยต่ำกว่าที่กำหนดโดย GDPR 2016/679 หรือ DSG ฝ่ายนั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อบ่งชี้ของ **Markem-Imaje** ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: <https://www.markem-imeje.com/privacy>

28- การตรวจสอบ

28.1 **Markem-Imaje** มีสิทธิ์ในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของซัพพลายเออร์ตามสัญญาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ของซัพพลายเออร์

28.2 ซัพพลายเออร์ต้องจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นข้อมูลสมเหตุสมผลทั้งหมดให้แก่ **Markem-Imaje** โดยเร็วเมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจาก **Markem-Imaje** เป็นครั้งแรก เพื่อให้ **Markem-Imaje** สามารถระบุถิ่นกำเนิด สถานที่ และวันที่ผลิตสินค้า และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า รวมถึงหมายเลขชื่อหรือหมายเลขชุดที่เกี่ยวข้อง ตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและติดตามผลิตภัณฑ์

29- การกำหนดเขตอำนาจศาล

การซื้อของราคาซื้อได้รับการตีความ ควบคุม และบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศของ **Markem-Imaje** เท่านั้น

ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าการร้องขอต่อทั้งหมดระหว่าง **Markem-Imaje** กับซัพพลายเออร์ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ระหว่างกันตั้งอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลในประเทศของ **Markem-Imaje** เท่านั้น และแต่ละฝ่ายให้ความยินยอมต่อเขตอำนาจศาลดังกล่าวไว้ในที่นี้